

หนังสือให้ความยินยอมในการทำสัญญาประกันภัย/ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

(ในกรณีหลักทรัพย์ประกันหนี้ของลูกหนี้)

ทำที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักงาน / สาขา

สาขาสกลนคร

วันที่

20 ตุลาคม 2564

ตามที่ข้าพเจ้า	นาย วิรุพห์ ทำทอง, นาย วิรุพห์ ทำทอง		
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่	94,94	หมู่ที่	9,9 ซอย -,-
ถนน	-,-	ตำบล/แขวง	ดอนนางหงส์,ดอนนางหงส์
อำเภอ/เขต	ธาตุพนม,ธาตุพนม	จังหวัด	นครพนม,นครพนม
เป็นผู้ขอสินเชื่อ/ลูกหนี้ ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงาน/สาขา	สาขาสกลนคร		
	โดยมีวงเงินสินเชื่อ/ยอดหนี้รวม เมื่อวันที่		20 ตุลาคม 2564
เป็นจำนวนเงิน	1,324,000.00	บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	
โดยได้มอบหลักทรัพย์	จำนอง โฉนด ที่ดินเลขที่ 61170 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม นครพนม		
ตามสัญญาจำนอง	ที่ดิน	และหนังสือต่อท้ายสัญญาจำนอง	
	ที่ดิน	ไว้เป็นหลักประกัน	

ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” เป็นผู้ดำเนินการทำสัญญาประกันภัย/ประกันภัยตะกะฟูลหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้า เป็นจำนวนเงิน 1,324,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กับบริษัทประกันภัยใดประกันภัยหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควรโดยให้ธนาคารเป็นผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย/ประกันภัยตะกะฟูล เพื่อนำไปชำระหนี้ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร และเมื่อกรมธรรม์ประกันภัย/ประกันภัยตะกะฟูลหมดอายุลงแต่ข้าพเจ้ายังมีภาระอยู่กับธนาคาร ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย/ประกันภัยตะกะฟูล หรือทำสัญญาประกันใหม่ โดยธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้อีกตลอดไป จนกว่าข้าพเจ้าจะชำระหนี้สินทั้งปวงของข้าพเจ้าให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว

ในการทำสัญญาประกันภัย/ประกันภัยตะกะฟูล หรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย/ประกันภัยตะกะฟูลดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในการทำสัญญาประกันภัยหรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ดังกล่าวเองทั้งสิ้น หากธนาคารได้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยและ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะชำระคืนให้แก่ธนาคารให้ครบถ้วน พร้อมด้วยเบี้ยปรับในอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารในแต่ละขณะ (ขณะทำหนังสือฉบับนี้เบี้ยปรับเท่ากับร้อยละ 24 ต่อปี) นับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้จ่ายเงินดังกล่าวไปจนกว่าธนาคารจะได้รับชำระคืนจนเสร็จสิ้นครบถ้วน

ในการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในการทำสัญญาประกันภัย/ประกันภัยตะกะฟูล หรือการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย/ประกันภัยตะกะฟูล พร้อมด้วยเบี้ยปรับที่ได้ระบุในหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไม่ว่าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของร่วมในบัญชีเงินฝากใดๆ ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคาร เพื่อนำมาหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยและ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ทันที โดยธนาคารไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมและไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าตกลงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้ให้ความยินยอม / ลูกหนี้

(นาย วิรุพห์ ทำทอง, นาย วิรุพห์ ทำทอง)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ

ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

()